
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครัง้ที่ ๒) 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

   

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๓ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
๔ นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
๕ นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
๖ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
๗ นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
๘ นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
๙ นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

๑๐ นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
๑๑ นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
๑๒ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
๑๓ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๗ 
๑๔ นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
๑๕ นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
๑๖ นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
๑๗ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
๑๘ นางปรางทิพย์ พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
๑๙ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
๒๐ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 
๒๑ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
๒๒ นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๕ 
๒๓ นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
๒๔ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม) 
๑ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
๒ นายด ารงค์ ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
๓ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
๔ นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
๕ นายพงศธร จันทร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 
๖ นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
๗ นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 

     
     
     



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑      ๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

๒ นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๓ นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
๔ นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 

๕ นางสาววิจิตรา  ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๖ นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๗ นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๘ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๙ นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๐ นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
๑๒ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓ นางสาวศศิธร  จันทร์ปลูก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางสาวสร้อยฟ้า เสือนาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (แทน ผอ.กองช่าง) 
๑๖ นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (แทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) 
๑๗ นายสมพงษ์ สมมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 
๑๘ นายไพโรจน์ สิงห์โต หัวหน้าหน่วยควบคุมพ้ืนที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าสามพระยา 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ที่ประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 

- ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

หินเหล็กไฟสี่ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประขุม 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑      ๓ 
 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟสี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ เพ่ือให้
การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  มี
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งความจ าเป็นของส่วนราชการ
ต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ที่ต้องจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และ
ชุมชนที่เพ่ิมข้ึน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัย
ต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ โดยมีขั้นตอนด าเนินการที่ผ่านคณะกรรมการฯ คณะต่างๆ มาสู่
ประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่ เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟสี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๔ รายละเอียดปรากฎตามร่างแผนฯที่น าเสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟสี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 
 
ประธาน 

ญัตติอื่นๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
ด้วยหน่วยควบคุมพ้ืนที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามพระยา จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ มีหนังสือที่ ทส ๐๙๕๙.๖๑๕/๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย โดยให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพ่ือรับฟังความเห็น ขอเชิญ
ผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายไพโรจน์ สิงโต 
จพง.ป่าไม้ช านาญงาน 

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีค าสั่งที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะ



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑      ๔ 
 

ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากร ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ 

ประกาศให้เป็นป่าอนุรักษ์ และหัวหน้าหน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะผนวกเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

๑. ส ารวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์ป่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของ
ราษฎรและข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์
ป่า หรือผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

๒. ก าหนดแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่ า
สัตว์ป่าร่วมกับราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท าแผนที่แนวเขตในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ พร้อม
ระบุพิกัดแนวเขต 

๓. น าเรื่องราวการก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เข้าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และ
น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ประจ าจังหวัดที่เก่ียวข้องและขอความเห็นชอบ 

หน่วยควบคุมพ้ืนที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามพระยา ด าเนินการส ารวจ
พ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๒๖๑ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ ต าบล/อ าเภอ ได้แก่ 

๑) ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕,๓๙๒ ไร่ 
๒)   ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อท่ีประมาณ ๕,๘๖๘ ไร่ 
โดยในการส ารวจแนวเขตได้กันพ้ืนที่ที่เป็นโฉนดของประชาชนออกไปแล้ว และในพ้ืนที่ที่

จะก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า มีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว 
รวม ๗ ราย 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 
๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์ ตามหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ ปข ๐๕๐๖ หมู่ที่ ๑๒ จ านวน ๖๐ ไร่ โดยได้ส่งข้อมูลเพ่ือให้ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณา ซึ่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ 
เพชรบุรี แจ้งกลับมาว่า จ านวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินบางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๕ 
ตารางวา อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด เมื่อพิจารณาจากระวางที่
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ จัดส่งมา ก็ปรากฏว่าบริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
หมายเลขแปดสิบเจ็ด บางแปลงก็มีการออกโฉนดที่ดินหลายแปลง จึงไม่ทราบว่าในขั้นตอน
การข้ึนทะเบียนที่ดินสาธารณะ จนมาสู่การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง มีการทับซ้อนกับ
เขตป่าสงวนอย่างไร และที่ดินประเภทใดมีการประกาศก่อน ซึ่งในส่วนที่ทับซ้อน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อาจพิจารณาตัดพ้ืนที่ส่วนนั้นออกไป และหากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีความประสงค์จะขอทราบข้อมูลการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่า ว่ามีผู้ใดบ้าง จ านวนเนื้อที่ดิน และพิกัด จะขอข้อมูลได้ท่ีใด เนื่องจากเคยประสานไปที่ 
ส านักงานป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้ว ไม่มีการแจ้งกลับในเรื่องดังกล่าว 

นายไพโรจน์ สิงโต 
จพง.ป่าไม้ช านาญงาน 
ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน

หน่วยควบคุมพ้ืนที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามพระยา เป็นคนละหน่วยกับ
หน่วยงานที่ดูแลเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด และป่าหมายเลขแปดสิบสี่ ซึ่ง
หน่วยงานดังกล่าวคือ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ เพชรบุรี สามารถประสานขอทราบ



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑      ๕ 
 

ทรัพยากร ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ 

ข้อมูลที่หน่วยงานนี้ 

 
นายสายชล บุบผา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ 

 
เมื่อประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว ต้องมีการขออนุญาตก่อนเข้าพ้ืนที่
หรือไม่ 

นายไพโรจน์ สิงโต 
จพง.ป่าไม้ช านาญงาน 
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ค่อนข้างผ่อนปรนในเรื่องการเข้าพ้ืนที่ ประชาชนยังสามารถเข้าไปเก็บของ
ป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด เพ่ือการด ารงชีพ ส าหรับการห้ามล่าสัตว์ป่า ก็ต้องมีการส ารวจและจัดท า
บัญชีแนบท้าย ว่าห้ามล่าสัตว์ชนิดใดบ้าง  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ขอเชิญส่วนราชการและผู้เข้าร่วมแจ้งเรื่องต่อที่ประชุม 
นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ส านักงานปลัดจะจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ได้รับแต่งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(งานจ้างก่อสร้าง) ซึ่งหมู่บ้านอาจส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่ 
ขั้นตอน รวมทั้งการอ่านแบบแปลนเบื้องต้น อาจเป็นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย 
นักพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการและสังคม มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและเป็นการประชาสัมพันธ์ดังนี้ 
๑. ส านักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด แจ้งว่าเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดเดือนละ ๖๐๐ บาท 

ระงับการจ่ายตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างรอการ
จัดสรรเพิ่ม 

๒. การจดทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้ พิการ ให้รับบริการรับจดทะเบียนทุกวันที่กอง
สวัสดิการและสังคม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ  

ส าหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ซึ่งตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีการจดทะเบียนผู้พิการเพิ่มขึ้นทุกเดือน และเม่ือประกาศรายชื่อแล้ว ก็มีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพผู้พิการได้ในเดือนถัดมา จึงเป็นเหตุให้ต้องพิจารณาโอนงบประมาณมาเพ่ิม จ านวน
ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
โอนจากค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

ขอสอบถามเรื่องการรังวัดสอบเขตล าห้วยสามพันนาม หมู่ที่ ๙ ไม่ทราบว่าทางส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แจ้งผลมาแล้วหรือยัง 

นายจักริน  พ่วงด ี
หัวหน้าส านักปลัด 

ส านักงานปลัดได้แจ้งให้นิติกรท าหนังสือติดตามแล้ว และวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะ
รายงานผลให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธาน 

ขอสอบถามกองช่างเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า  

นางสาวสร้อยฟ้า เสือนาค 
ผช.จพง.ธุรการ 

กองช่างท าหนังสือแจ้งไปท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน ให้มาส ารวจและประมาณราคา
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผล โดยจะติดตามผลและแจ้งให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและเป็นการประชาสัมพันธ์ดังนี้ 
๑. การปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะเสนอที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ขณะอยู่ระหว่างการรับฟัง
ความเห็นจากประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเวทีไทยนิยมยั่งยืน 

๒. การปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑      ๖ 
 

มูลฝอย โดยมีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ก าหนดจุดทิ้งขยะรวม ซึ่งทุกครัวเรือน จะเสีย
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะครัวเรือนละ ๓๐ บาท และหากประสงค์ขอถังขยะไว้ที่บ้านเช่นเดิม จะ
เป็นการเสียค่าธรรมเนียมตามปริมาณขยะที่เก็บจริงในแต่ละครั้ง  

๓. รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน การก าจัดและจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบอย่าง
ในการจัดการขยะอินทรีย์ แก่ประชาชน 

นายสายชล บุบผา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ 

ขอสอบถามเรื่องการจัดจุดทิ้งขยะรวมของหมู่บ้าน และรอบการให้บริการจัดเก็บขยะว่าใช้เวลา
กี่วัน 

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

คอกที่วางถังขยะ ๑ คอก ใช้วางถัง ๒ ถัง โดย ๑ จุด มีการวางถังขยะแบบแยกประเภท
ประเภทขยะ ประเภทละ ๒ ใบ รวม ๔ ประเภทขยะ ถังขยะ ๘ ใบ โดยเบื้องต้นจะให้บริการ
เก็บขยะสัปดาห์ ละ ๒ ครั้ง หากสามารถจัดเก็บขยะได้รวดเร็ว อาจมีการเพิ่มรอบบริการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอนัดหมายประชุม  

สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และให้เลขานุการ
สภาฯ ท าหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้กับสมาชิก
สภาฯ ที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ได้รับทราบด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 
ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
    

     ลงชื่อ  
      (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑      ๗ 
 

 
 


